

“Tổng kết chương trình đào tạo trực tuyến Cathlab Pro - Điều dưỡng trong tim mạch can thiệp”

Chiều ngày 21/11/2020 tại Hà Nội, Phân hội Điều dưỡng Tim mạch Việt Nam trực thuộc Hội Tim mạch học Việt Nam, đã có buổi họp tổng kết chương trình: Cathlab Pro – Điều dưỡng trong tim mạch can

thiệp. Tới dự có PGS.TS.BS. Nguyễn Ngọc Quang - Tổng thư kí Hội Tim mạch học Việt Nam, cùng đại diện Lãnh đạo Phân hội Điều dưỡng Tim mạch, cũng như các thành viên ban tổ chức chương trình.



Theo ThS.ĐD. Trần Thị Ngọc Anh - Chủ tịch phân hội cho biết: “Chúng tôi là một phân hội non trẻ nhất trong gia đình lớn là Hội Tim mạch học Việt Nam. Phân hội Điều dưỡng Tim mạch Việt Nam vừa mới được thành lập ngày 12 tháng 05 năm 2020. Thế nhưng ngay sau khi thành lập, được sự giúp đỡ, ủng hộ của Hội Tim mạch Việt Nam, toàn thể anh chị em trong Ban lãnh đạo, cũng như các bạn hội viên đã rất quyết tâm triển khai bằng được các mục

tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020 này. Một trong những hoạt động nổi bật, phải kể đến chương trình đào tạo trực tuyến Cathlab Pro – Điều dưỡng trong tim mạch can thiệp. Đây là một chương trình rất thiết thực và đã tạo được những hiệu ứng tích cực ban đầu”.

Qua các cuộc khảo sát, nhận thấy nhu cầu cần được trang bị, củng cố các kiến thức về chăm sóc theo dõi người bệnh can thiệp của các bạn điều dưỡng là

rất lớn. Từ đó phân hội đã chủ động đưa ra ý tưởng, tổ chức thu thập tài liệu, liên hệ mời các giảng viên tham gia giảng dạy. Ban tổ chức cũng quyết định tổ chức đào tạo theo hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom, và phát lại trên Fanpage “Phân hội Điều dưỡng Tim mạch Việt Nam”. Việc này giúp đảm bảo đối tượng học viên ở tất cả mọi miền trên cả nước đều có thể tham gia học tập, vừa đảm bảo mục tiêu phòng chống dịch COVID-19. Ngày 26/09/2020, chương trình đã được khai mạc tại Hà Nội và chia sẻ chuyên đề đầu tiên với các bạn học viên điều dưỡng. Tổng thời lượng của chương trình bao gồm 9 chuyên đề mỗi chuyên đề có 2 nội dung và được tổ chức đều đặn vào khung giờ (9h-11h) sáng thứ 7 hàng tuần từ 26/9 đến 21/11 năm 2020.

Chương trình cũng nhận được sự ủng hộ tham gia của 18 chuyên gia, giảng viên là các tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ và các điều dưỡng có kinh nghiệm trong tim mạch can thiệp. Đội ngũ giảng viên đến từ các bệnh viện lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện ĐKQT Vinmec Time City... Một yếu tố nữa để làm nên thành công của chương trình là số lượng đông đảo các bạn học viên ở cả 3 miền. Đối tượng học viên rất phong phú, từ các bệnh viện lớn ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, đến các bệnh viện tỉnh, các trung tâm y tế huyện và cả các bạn học viên tại các bệnh viện ngoài công lập cũng rất quan tâm theo dõi.

Trong buổi tổng kết chương trình, những con số rất ấn tượng đã được ban tổ chức đưa ra: Tổng số lượt đăng nhập theo dõi trực tuyến là 6644. Tổng số lượng học viên đăng kí tham gia khóa học là 3852. Trung bình mỗi buổi có 738 thành viên tham gia trực tuyến. Có 334 học viên tham gia trên 70% thời lượng khóa học, nếu hoàn thành bài đánh giá chất lượng đầu ra các bạn sẽ được nhận chứng chỉ đào tạo được cấp bởi Hội Tim mạch học Việt Nam.

Khóa học diễn ra rất sôi nổi, trên diễn đàn nhận được nhiều phản hồi tích cực từ học viên. Hầu hết học viên đều đánh giá nội dung, tài liệu khóa học được thiết kế phù hợp và sát với nhu cầu của học viên. Bên cạnh đó, hình thức đào tạo trực tuyến với thời lượng hợp lý giúp học viên chủ động được thời gian học tập. Điều này cho thấy phương châm vừa học vừa làm của khóa học đã được áp dụng và phát huy hiệu quả.

ThS.ĐD. Nguyễn Tuấn Anh, Tổng thư kí Phân hội Điều dưỡng Tim mạch Việt Nam cho biết: *“Trong quá trình thực hiện chương trình, ban tổ chức đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của các bạn đồng nghiệp. Sau mỗi chuyên đề, ban tổ chức đều ngồi lại họp, rút kinh nghiệm, và hạn chế tối đa những nhược điểm ngay trong số tiếp theo. Vì là lần đầu tổ chức nên sẽ không thể tránh được những thiếu sót, sơ suất, ban tổ chức chúng tôi luôn lắng nghe với tinh thần cầu thị cao nhất để hoàn thiện hơn nữa những chương trình đào tạo sẽ tổ chức tiếp theo trong thời gian tới”*.

Như vậy có thể thấy chương trình đào tạo trực tuyến “Cathlab Pro – Điều dưỡng trong tim mạch can thiệp”, do Phân hội Điều dưỡng Tim mạch Việt Nam tổ chức đã bước đầu được đánh giá là thành công về khâu tổ chức, nội dung cũng như tính hiệu quả, trong đào tạo cho đối tượng học viên là điều dưỡng tim mạch. Đây là một bước đi mới, táo bạo nhưng đã mang lại những giá trị thiết thực. Hy vọng trong thời gian tới dưới sự hỗ trợ của Hội Tim mạch học Việt Nam, Phân hội Điều dưỡng Tim mạch Việt Nam sẽ tiếp tục có những chương trình đào tạo tiếp nối. Những chương trình như thế này, sẽ giúp cho các bạn điều dưỡng viên công tác trong chuyên khoa tim mạch trên cả nước ngày càng hoàn thiện mình về kiến thức, kĩ năng để áp dụng vào công việc hàng ngày đó là chăm sóc sức khỏe cho những người bệnh thân yêu!